

CHƯƠNG BỐU CỐ TỈNH THỈNH NG NHIỆM KẾ II - 1971

Tình hình chính trị rối rắm sôi động tại miền Bắc, Hoàng Kim Loan và Phất Giáo ở tỉnh Quảng Trị Huế dùng sinh viên, học sinh và tín đồ Phật Giáo phát động một vài biên động miền Bắc tại Huế: Chương bốu cố Tỉnh thỉnh ng nhiệm kế II

1971 là năm bốu cố Tỉnh Thỉnh ng nhiệm kế II vào ngày 1-10 1971. chương động có một liên danh ra ngoài là liên danh Nguyễn Văn Thiệu- Trần Văn Hương, vì thế báo chí địa phương gọi cuộc bốu cố này là "Bốu cố đả công".

Phật giáo ở tỉnh Quảng Trị có mối liên hệ mật thiết với Phật giáo, Tỉnh Hội Phật giáo địa phương như hàng ngũ chính trị như 'Thuyết hành động. Hoàng Kim Loan như vào cuộc, một số sinh viên, ngoài hai lực lượng kể trên, còn có những thành phần địa phương, phe nhóm chính trị chương động Tỉnh thỉnh ng Thiệu, đã âm thầm như vào ăn cỏ, tạo cho tình hình chính trị, an ninh ở Huế và các tỉnh, và nguy hiểm.

Đúng như vậy, tôi có nhân viên nằm vùng trong một tổ chức của bên ngoài nên nằm vùng và rõ ràng kế hoạch hành động của bên chúng trong ngày bốu cố. Bên chúng áp dụng kế thuật tác chiến của Tỉnh thỉnh ng Trung Cộng Lâm Bộ:

Dùng 5 mũi giáp công tiến vào thành phố (ba mũi đã chốt ngoài, Huế ng gì năm mũi), động thủ tại trung tâm thành phố bên chúng dùng chiến thuật 'Nở hoa trong lòng địch'.

Năm mũi giáp công đó là 5 đoàn bốu cố tỉnh, một đoàn kho động hơn 1 ngàn người kéo vào thành phố 5 hướng khác nhau: Tỉnh Đà, An Cựu, Đập Đá, Bao Vinh, An Hoà.

Nở hoa trong lòng địch là lực lượng Sinh Viên Đả Húc Huế, và Tỉnh thỉnh ng chố Đông Bộ Bộ chố huy động khi nằm vùng bốu cố tình này đóng tại Đả Húc Văn Khoa ngay dưới cửa Trường Tiểu, địa điểm và đài phát thanh Huế, do nhóm sinh viên một số thành của Hoàng Kim Loan chố Huế Trố có một ngày xảy ra biên động (ngày bốu cố Tỉnh Thỉnh ng VNCH, nhiệm kế II), tôi làm phiêu trình Đả tá Tỉnh Trố ng và lực lượng, kế hoạch hành động của Phật Giáo ở tỉnh Quảng và đám sinh viên tranh đấu vào sáng sớm ngày hôm sau, ngày bốu cố 1-10-1971. Cuộc bốu cố phức tạp tôi còn nhớ tôi đã viết: "Xin Đả tá Tỉnh Trố ng ban chố thố cho Ty tôi thi hành". Phức tạp gì đi, chương thố y hời âm, Đả tá Tỉnh Trố ng chương có một chố thố này

Trong đêm trố c, sau khi phân phối công việc cho một số chố huy, tôi cho rút các đả n và CSDC hiện đang tăng phái cho các quố n yểm trợ cho chương trình Phố ng Hoàng cấp tỉnh và BCH tỉnh.

7:30 sáng ngày 1-10-1971, ngày bốu cố Tỉnh Thỉnh ng, các đả đả m thùng phiêu bốt đả m của cho dân chúng đi bốu, Đả tá Tỉnh Trố ng gọi tôi đả n gồ p ông tỉnh sân bay trố c thẳng ngay trố c trố ng Quố c hố c:

- Đả úy, tôi đã đả phiêu trình của anh hời đêm. Tôi chương có chố thố gì cho anh cố. Tỉnh hời anh nên liên lạc với Tỉnh Lố nh của anh tỉnh Sài Gòn đả xin chố thố của ông tỉnh Bắy giố tôi phố đi thanh tra Quố n, một chuyố n anh liên lạc máy báo cáo cho tôi bốt.

Nói đả câu, ông bốt tay tôi bốc lên trố c thẳng, máy bay cắ t cánh. Tôi chố a kồ p nói một lố nào, nhìn lên cao bóng dáng chố c trố c thẳng chố còn là một chố m nhố giố a bốu trố i xanh bốc. Một thoáng buố n chố đả n với nố i bốt bình trong lòng.

Ông là Tỉnh Trố ng, Hố n Pháp VNCH đã quy đả nh quyố n hời và nhiệm vụ của ông. Ông là Tỉnh Thỉnh tỉnh đả a phố ng này Ông có đả y đả quyố n hời đả ra lố nh cho thuố c cấp, cùng gánh trách nhiệm với thuố c cấp, đó là trách nhiệm và bốn phận của ông. Tỉnh sao lố i phố i ta Huế là trung tâm đả m của nhố ng trố n cuố ng phong chính trị, cố n lố c có thố kéo đả n tỉnh

Biên Động Miền Trung (1963-1975) Bài 10

Tác Giả: Liên Thành

Thứ Tư: 05 Tháng 8 Năm 2009 04:51

Sài Gòn và giới sĩ phu chính phủ Trung Quốc. Vì vậy mà đã hèn mạt tuấn n nay, Ông Nguyễn Văn Ngân, Phó tá Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu và bộ tham mưu của ông đã có mặt tại Tòa Đồi Biểu Hu, tiếp xúc với thân hào nhân sĩ, đảng phái chính trị, tôn giáo, mưu tìm sự hỗ trợ cho Trung Tướng Thiệu, và cũng để theo dõi, giám sát cuộc bầu cử.

Một vài ngày trước ngày bầu cử, theo chức vụ, tôi cũng đã gặp ông Nguyễn Văn Ngân và bộ tham mưu của ông để trình bày một tin tức liên quan đến cuộc bầu cử, để biết là những tin tức Phó tá Giáo sư Quang Kiệt hợp với lực lượng Sinh Viên sẽ phá rỗi, ngăn chặn cuộc bầu cử, và kế hoạch bảo vệ an ninh, duy trì trật tự của BCH/CSQG Thừa Thiên-Huế trong ngày bầu cử. Bây giờ 8 giờ sáng ngày bầu cử, 1-10-1971, Huế sụp đổ bị gánh chịu tại Trung, gây rối loạn, bầu cử đảng trong thành phố của Phó tá Giáo sư Quang và đám cố sự học sinh, sinh viên "Giới Phóng" của Trung tá Việt Cộng Hoàng Kim Loan, hiện nay cũng từng nhấc cuộc nổi loạn của họ vào tháng 6-1966.

Tôi không có mặt chức vụ nào, mặt lãnh đạo nào của thành phố, cho dù là khu vực, để đi phó với tình hình nguy kịch này. Tôi hiểu, nếu tôi có xin lãnh vực Trung Lãnh vực tiếp của tôi, ngành CSQG tại Trung Quốc cũng bằng thừa. Lý do để hiểu: ông Trung Lãnh vực xa xôi ra biển đảng cử trên 1200 cây số, làm sao nắm vững tình hình để cho lãnh đạo hành đảng, và để đảng nhiên ông không thể chen vào quy định của Trung Tru đảng để phá đảng, vì đây là vấn đề chính trị rất rỗi rỗi nhiếu mặt, và hậu quả sẽ vô cùng tai hại nếu tôi hành đảng sa.

Tôi hiểu, lãnh đạo hành đảng giờ này không xuất phát từ đâu xa, mà từ lý trí, trách nhiệm và bản phận của tôi, của mặt ngũ giác của lực lượng CSQG tại Thừa Thiên Huế và của tất cả anh em Sĩ Quan và Học sĩ quan thuộc BCH/CSQG Thừa Thiên-Huế. Chúng tôi có trách nhiệm và bản phận duy trì luật pháp quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ sinh mạng đảng bà. Đã nắm rõ mục đích, bản chất của đám sự gây rối loạn là ai, tôi quyết định đàn áp không nương tay với đám gây rối loạn đảng này.

Khoảng 9 giờ 10 sáng 1-10-1971, năm đoàn biểu tình từ các quận nông thôn kéo lên thành phố đã xuất hiện tại 5 cửa ngõ ra vào thành phố Huế, để đưa sự lực lượng này là những của các khuôn học Phó tá Giáo sư các quận. Các đoàn biểu tình không gặp trở ngại tại năm cửa ngõ vào thành phố, họ không bị ngăn chặn bởi lực lượng Cảnh Sát, thật ra điếu này nắm trong kế hoạch của tôi. Tôi muốn để họ vào và trở về đi về với họ mặt lãnh đạo cho xong, tôi không để lực lượng CSDC để trấn áp bầu cử đảng và giới tán biểu tình đảng đi đảng. Với quân số 500 CSDC, nếu xét thì lực chính tại trung tâm thành phố sẽ yếu đi, khó để đảng đưa nổi với lực lượng biểu tình của bản họ gặp mặt ngàn người.

9 giờ 40 phút sáng 1-10-71, lực lượng biểu tình đã tập trung đông đảo tại hai địa điểm:

1- Đảng Phan Bội Châu, đảng Trần Hưng Đạo, ngay mặt tiếp của Ty Thông Tin cảnh nh đưa của Trảng Tiển là hai dãy phố chính của thành phố, và khu chợ Đông Ba ngay trung tâm thành phố, vào khoảng 4, 5 ngàn người, để mặt thành phố học sinh, sinh viên, giới thanh niên chợ Đông Ba, và lực lượng của 2 mũi giáp công An Hoà, Bao Vinh kéo đến.

2- Trong và ngoài khuôn viên Đồi Học Văn Khoa, Đài phát thanh Huế, để đảng Lê Lợi, Duy Tân, khoảng 3 ngàn Sinh viên, Học sinh, cảnh thêm lực lượng của 3 mũi giáp công Đập Đá, An Cựu, Tầm Đàm nhíp và cũng tại khuôn viên Đồi Học Văn Khoa, loa phóng thanh của lực lượng biểu tình bắt đầu kêu gọi học sinh, Sinh viên bãi khóa, mặt nội đình công bãi học xu đảng đảng chíp bầu cử 'để đi đảng'. Mặt sinh hoạt bình thường của dân chúng trong thành phố bằng đảng đảng, giao thông trong thành phố và các tuyến đường đi Huế Đà Nẵng, Huế -Quảng Trị bị cắt đứt hoàn toàn, cảnh thanh niên khác gì những ngày xáo trộn của cuộc tranh đấu Phó tá Giáo vào tháng 6-1966 tại Huế.

Để chặn bảo vệ loạn và để phá tan đám biểu tình, bảo vệ an ninh cho ngày bầu cử, đêm hôm trước

Biên Động Miền Trung (1963-1975) Bài 10

Tác Giả: Liên Thành

Thứ Tư: 05 Tháng 8 Năm 2009 04:51

BCH chúng tôi đã họp bàn soạn kế hoạch đi phó. Tôi xin động và phân trí lực lượng CSQG
Thưa Thiên-Hu như sau:

- 500 CSDC (Đi đi 102 CSDC)
- 400 Cảnh sát số c phân c
- 600 Cảnh Sát Địch Biệt c công Biệt đi Thiên Ng
- Biệt Địch Hình c nh.

Lực lượng được chia làm hai phần, một lực chính và một lực phụ..

- Một lực chính do tôi chỉ huy cùng với Địch Ủy Tr nhiệm Văn Tý Đi đi tr lượng 102 CSDC
- Một lực phụ do Địch ủy Tr nhiệm Văn Vinh Chỉ huy Phó chỉ huy cùng với Địch ủy Bác sĩ H, Địch đi phó 102 CSDC.

Địch ủy Tr nhiệm công Ân, Tr nhiệm phòng Cảnh Sát Địch Biệt, tung 600 nhân viên trả tr nhiệm vào các đám biệt u tình ghi nh nhiệm tin tức quan tr nhiệm thông báo ngay để kịp thời phân nhiệm, động thời biệt gi các thành phần nông c t trong đám biệt u tình.

Khác với nh nhiệm lo ngại tán biệt u tình tr nhiệm đây, lo ngại tôi cho lo nh trang biệt t đa lo u đ nhiệm cay cho lu+.c lo nhiệm tr nhiệm áp biệt o động, và cho lo nh các đ nhiệm với xin động t đa, tr nhiệm c nhiệm g nhiệm 2 ngàn lo u đ nhiệm cay đ nhiệm phân phân cho các đ nhiệm vi..

Kim động họp chỉ đúng 10 giờ sáng ngày 1-10-1971, cuộc biệt động t nhiệm thành phố Huế biệt đ nhiệm Tr nhiệm Qu nhiệm II trung tâm c nhiệm thành phố, đoàn biệt u tình biệt đ nhiệm di chuyển nhiệm đ nhiệm Tr nhiệm H nhiệm Đ nhiệm o, ngang qua ch nhiệm Đông Ba, t nhiệm th nhiệm ch nhiệm Đông Ba ào ra, nh nhiệm p vào đoàn biệt u tình. Địch Ủy Tr nhiệm công Ân, Tr nhiệm phòng CSDB báo với Trung Tâm Hành Quân Cảnh Nh Lực, số lo nhiệm đ nhiệm bào biệt u tình t nhiệm qu nhiệm II kho nhiệm h nhiệm 6 ngàn ngu nhiệm

T nhiệm Khu Địch H nhiệm c Văn Khoa số lo nhiệm h nhiệm sinh, sinh viên t nhiệm p trung kho nhiệm g nhiệm 5 ngàn, h nhiệm đang có ý đ nhiệm nh kéo sang c nhiệm u Tr nhiệm Ti nhiệm nh nhiệm p vào với đoàn biệt u tình Qu nhiệm I

Tôi nói với ông phó Tr nhiệm Ty Tr nhiệm Văn Vinh:

- Mình xu nhiệm t phát, anh đ nhiệm quân bao vây khu Địch h nhiệm c Văn Khoa, và ch nhiệm n ngay bên này c nhiệm u Tr nhiệm Ti nhiệm không cho biệt n chúng kéo sang nh nhiệm p với đoàn biệt u tình Qu nhiệm I C nhiệm g nhiệm c nhiệm m chân biệt n h nhiệm, địch tôi gi ngại tán đám biệt u tình nhiệm Qu nhiệm II xong, giao lo nhiệm cho Địch ủy Tý tôi số quay sang với anh nga nhiệm

Xe tôi đ nhiệm đ nhiệm u theo sau là xe Địch ủy Tý, băng qua c nhiệm u Tr nhiệm Ti nhiệm và đ nhiệm đ nhiệm cu nhiệm i c nhiệm a chỉ c c nhiệm u thu nhiệm c phân vi Qu nhiệm I T nhiệm t c nhiệm đoàn xe phân i đ nhiệm lo nhiệm i, ngay tr nhiệm c nhiệm m nhiệm t nhiệm c nhiệm a Ty Thông Tin đ nhiệm Tr nhiệm H nhiệm Đ nhiệm o, sát ngay đ nhiệm u c nhiệm u Tr nhiệm Ti nhiệm, lo nhiệm a khói đã biệt c cao t nhiệm m nhiệm t đ nhiệm ng kho nhiệm ng 40 với xe h nhiệm Ân cũng báo cho biệt t nhiệm t số đ nhiệm a đ nhiệm m biệt phi nhiệm u biệt đ nhiệm p phá, m nhiệm t vài nhiệm i khác đang biệt đ nhiệm t ch

Tôi gi ngại máy nói với Địch ủy Tý:

- Tý, mình động t nhiệm đây, đ nhiệm quân. Cho lo nh các Trung địch đi biệt và giàn địch hình, mình số t nhiệm sát và khi địch đi nhiệm với đám biệt u tình thì anh cho lo nh động lo nhiệm
- Nh nhiệm n rõ th nhiệm m quy nhiệm n. Nhìn cách dàn quân, biệt trí địch hình, phân công nh nhiệm Địch ủy Tý là m nhiệm t tay chuyên nghi nhiệm p gi ngại tán biệt u tình, không chệ vào đâu đ nhiệm c. Khi địch ng vi nhiệm c, Tý là m nhiệm t sĩ quan tr nhiệm m tnh, c nhiệm ng quy nhiệm t, c nhiệm ng r nhiệm n. Địch ủy Tý là m nhiệm t Sĩ Quan CSQG r nhiệm t tr nhiệm, đ nhiệm p trai, còn địch c thân, tay ch nhiệm i th nhiệm thi nhiệm t, m nhiệm t tay nh nhiệm u thu nhiệm c lo nhiệm i tr nhiệm i nghiêng đ nhiệm t lo nhiệm. M nhiệm y ông quan ba, quan t nhiệm, Nguy nhiệm n Lô, Lê văn M nhiệm, Ph nhiệm m Nh nhiệm Đà L nhiệm t, Phan Nh nhiệm t Nam trong số Đoàn Nh nhiệm y Dù đ nhiệm u tay đôi với h nhiệm n, ch nhiệm a ch nhiệm c đã th nhiệm ng nh nhiệm i h nhiệm n. H nhiệm n mang chi nhiệm n tích đ nhiệm y ng nhiệm i vì nh nhiệm u, nh nhiệm ng m nhiệm c khô với r nhiệm u đ nhiệm, r nhiệm u biệt c cháy, h nhiệm n biệt ph nhiệm ng đ nhiệm y ng nhiệm i c nhiệm p đ nhiệm hai, ba m nhiệm i ph nhiệm n trăm. Tôi ph nhiệm i gi ngại h nhiệm n ra H nhiệm m địch M nhiệm ch nhiệm a tri.. Với lo nhiệm i đ nhiệm n với h nhiệm n t nhiệm p t nhiệm c nh nhiệm

Ngoài Tý, đi đi 102/CSDC còn có nh nhiệm ng Thi nhiệm u uỷ Trung Địch tr nhiệm ng c nhiệm phách nh nhiệm Thi nhiệm u uỷ Hoàng Công S nhiệm ng, Thi nhiệm u uỷ Nguy nhiệm n Th nhiệm Quang, Thi nhiệm u uỷ Tr nhiệm t, h nhiệm là nh nhiệm ng sĩ quan r nhiệm t tr nhiệm,

Bản Đương Miên Trung (1963-1975) Bài 10

Tác Giả: Liên Thành

Thứ Tư: 05 Tháng 8 Năm 2009 04:51

năng đương và là nhương chuyên viên trờn áp bởo đương thở thiở t cở a đởa đởi 102 Cởnh Sát Dở Chiởn .

Tôi, Tý và khoởng 300 CSDC đởi điởn vởi đởm biởu tình khoởng trên 5 ngàn ngở Mỏt rởng biởu ngở đở đởo 'Bởu cở đở c điởn', đở đởo Tởng thởng Thiởu, và nhiởu thở đở đởo loởn xỏ ngỏ u chởng đởu vào đở đởng đởu đởn biởu tình là mỏt lũ đởu trỏu mỏt ngỏ. Khoởng hỏn 1 trỏm tên, không biở t tở đởu ra, bở t đởu vởng tởc, la hét, chỏi bỏi um xừm, chỏi ông Thiởu, ông Kỏ, ông Khiêm và thỏ m tở nhỏ t là ông Liên Thành.

Tôi lỏy trong túi áo giỏp ra bởng cở biởu tởng cho Quỏc gia khoác ngang vào ngỏ. Đỏ là thỏ tởc phỏp lý khi giỏi tỏn biởu tình, và bở t đởu dùng loa phỏng thanh nhỏn danh đở thỏ đở kêu gỏi đởm biởu tình. Tôi còn nhỏ đởi khỏi lỏi kêu gỏi có nỏi dung nhỏ sau:

- "Nhỏn danh luỏt phỏp Quỏc gia, nhỏn danh Tởng Thỏng VNCH, tôi yỏu cở u đởng bỏo giỏi tỏn, bởng không, buỏc lòng nhỏn viên Công lỏc phỏi hành đởng giỏi tỏn cuỏc biởu tình nỏ Mỏi cởn trỏ lỏu thông, ngỏn cởn sinh hoỏt cở a đởn chỏng trong giỏ này là vi phỏm luỏt phỏp Quỏc Gia, yỏu cở u đởng bỏo giỏi tỏn. Đỏy là lỏn đởc thỏc nhỏ t"

Luỏt phỏp quy đởnh phỏi kêu gỏi ba lỏn, mỏi lỏn cách nhau 5 phỏt.

Tôi và Tý đỏ giỏi tỏn hỏng chỏc lỏn biởu tình trong vỏng 5 năm nay, nỏn đởn lỏn đởc thỏc thỏ nhỏ, Tý cho lỏn nhỏ anh em mang mỏt nỏ chỏng hỏi cay và sỏn sỏng hành đởng.

Tôi nhỏc lỏi vỏi Tý:

- Anh nhỏ đởn lỏn phi tiỏn sỏt đởt, cỏm không đởc bỏn trỏc xa.. Lỏ có ai bỏ thỏng, tình hình thêm rỏc rỏ. Mỏnh sỏ đở y đởn biởu tình chỏ y vỏ cở u Gia Hỏi, chỏn đởng Phan Bỏi Chỏu, chỏ a đởng Chi Lỏng cho hỏ chỏ y, sau đỏ anh canh giỏ cở u Gia Hỏi không cho hỏ kỏo lên nỏ. Sau khi kêu gỏi lỏn thỏ 3, tôi sỏ bỏn quỏ phi tiỏn đởu tiỏn vào đởm biởu tình và ngay lỏp tởc anh cho lỏn đởn vỏ xỏ đởng tởi đỏ phi tiỏn và lỏ u đởn cay đở y lui đởm biởu tình.

Vỏ a đỏ t lỏi đởc thỏc lỏn thỏ 3, tôi bỏn quỏ phi tiỏn đởu tiỏn sỏt mỏt đởt, vào ngay đởm biởu tình. Lỏp tởc hỏng trỏm quỏ lỏ u đởn cay và phi tiỏn đởc tung vào đởm biởu tình. Đỏm biởu tình dùng bao nylon che mỏt chỏng hỏi cay, dùng nhỏng bom xỏng chỏng trỏ vỏi lỏc lỏng CSDC. Bom xỏng đởc chỏ tởo bởng cách đở xỏng vào chai vỏi mỏt sỏ vỏng cao su, trên miỏng chai là mỏt nủi vỏi, chỏm lỏa và ném vào CSDC, thỏng gỏi là bom lỏa Molotov. Tôi cũng chỏng biỏ tởi sao có danh tở nỏ.

Đỏm biởu tình chỏ u đởng và chỏng trỏ đởc cuỏc tởn công cở a CSDC đở t lỏ u đởn cay đởu tiỏn, nhỏng đở t tởn công lỏn thỏ 2 thì hỏ hỏt chỏ u nỏ. Đởn biởu tình lỏi đởn phỏ cở u Gia Hỏi Mỏt nỏ chỏng hỏi cay còn chỏ u không nỏi, bao nylon và vài quỏ chanh có sỏ gỏi vỏi gỏn cỏ ngàn quỏ lỏ u đởn cay chỏng tôi tung và.

Bỏy giỏ thì thành phỏ Huỏ đở y khỏi cỏ a lỏp xe hỏi bỏ đởt và lỏ u đởn cay, Huỏ ngày xỏ a trong buỏi thanh bởng cỏ a thi sỏ Hàn Mỏc Tỏ vỏi: 'ỏ đỏy sỏng khỏi, mỏ nhỏn nhỏ' đỏ không còn nỏ. Mà 'suỏng khỏi mỏ hỏi cay, ngày hôm nay, vào giỏ này, không phỏi cỏ a thiên nhiên, cỏ a trỏi, cỏ a đởt, cỏ a Hàn Mỏc Tỏ, mà là khỏi lỏ u đởn cay, cỏ a lỏc lỏng CSQG/ Thỏ a Thiên-Huỏ đỏng chỏng biởu tình.

Khỏi lỏ u đởn cay bởng bởnh giỏng đở y phỏ Huỏ, tở đởng Trỏn hỏng Đỏo, chỏ Đỏng Ba, Phan Bỏi Chỏu, Hàng Bỏ, Bỏch Đỏng, Chi Lỏng, Chỏa Diỏu Đỏ, đởn tởn Gia Hỏi, Bỏi Dỏu, mỏ mỏng trên sỏng Huỏng, qua đởn quỏn III, khu Đỏi Hỏc, Tỏa Đỏi Biỏu, và lang thang tở đởng lỏn, đởng nhỏ đởn tởn hang cũng ngỏ hỏm trong thành phỏ Huỏ.

Quỏn thỏ vỏi đởm biởu tình này khoởng hỏn mỏt giỏ chỏng tôi mỏi đở y lui hỏ qua đởc vỏng Chi Lỏng, Gia Hỏi, đởn biởu tình chỏ y toỏn loỏn và giỏi tỏn.

An nhỏn trỏ tở đỏ vỏn hỏi tởi Quỏn II vào khoởng 12 giỏ trỏ a ngày 1-10-1971. Tôi yỏu cở u ty Thông Tin dùng xỏphỏng thanh kêu gỏi đởng bỏo trong quỏn đỏ bỏ phiỏ.

Bản Địch Miên Trung (1963-1975) Bài 10

Tác Giả: Liên Thành

Thứ Tư:, 05 Tháng 8 Năm 2009 04:51

Qua h<th>ng máy Motorola, t<th>ng c<th>a Đ<th>i úy Vinh Ch<th> huy phó g<th>i tôi:

- Th<th>m quy<th>n, ông qua g<th>p bên này, b<th>n chúng b<th>t đ<th>u đ<th>t Đ<th>i h<th>c Văn Khoa

- Nh<th>n r<th>, tôi và Tý sang ngay, bình tĩnh.

Tôi giao trách nhi<th>m l<th>i cho Đ<th>i Úy Ngô Tr<th>ng Thành, Ch<th> Huy Tr<th>ng CSQG qu<th>n II, tôi cùng v<th>i Đ<th>i Úy Tý và l<th>c l<th>ng CSDC quay sang Khu Đ<th>i h<th>c Văn Khoa

Đ<th>i h<th>c Văn Khoa n<th>m ngay đ<th>u c<th>u Tr<th>ng Ti<th>n thu<th>c qu<th>n II Đ<th>i đi<th>n v<th>i đài phát thanh Hu<th> và tr<th>ng trung h<th>c K<th>i u M<th>u, m<th>t ti<th>n là giao đ<th>i m<th>a đ<th>ng Lê L<th>i và Duy Tân. Chúng tôi v<th>a đ<th> quân ngay ng<th> Lê L<th>.iDuy Tân, c<th>nh Đài phát Thanh Hu<th>, nhìn lên trên sân th<th>ng c<th>a l<th>u Đ<th>i h<th>c Văn khoa đã th<th>y l<th>a b<th>t đ<th>u cháy phía m<th>t ti<th>n c<th>a Đ<th>i h<th>c Văn Khoa r<th>

L<th>c l<th>ng bi<th>u tình <th> đây cũng đông không khác gì bên qu<th>n l<th> B<th>n h<th> chia làm 3 toán: m<th>t toán <th> góc đ<th>ng Lê L<th>i, m<th>t toán <th> góc đ<th>ng Duy Tân, m<th>t toán trong khuôn viên Đ<th>i h<th>c và trên sân th<th>ng l<th>u Đ<th>i h<th>c Văn Khoa

Năm anh em chúng tôi Vinh, Ân, Tý, H<th> và tôi đ<th>ng ngay t<th>i l<th> đ<th>ng đ<th>i đi<th>n v<th>i Đ<th>i h<th>c Văn Khoa, tôi chia ph<th>n cho 4 Đ<th>i úy:

ĐD<th>ng Lê L<th>i ph<th>n c<th>a Đ<th>i Úy Tý, Đ<th>i đ<th>i tr<th>ng.

ĐD<th>ng Duy Tân là ph<th>n c<th>a Đ<th>i đ<th>i phó Bác sĩ H<th>.

ĐĐ<th>i úy Vinh ch<th> huy phó chia đôi l<th>c l<th>ng tăng c<th>ng cho Tý và H<th>. Đ<th>i úy Vinh đi v<th>i l<th>c l<th>ng Đ<th>i úy H<th>.

-Tôi lãnh ph<th>n t<th>n công th<th>ng vào Đ<th>i h<th>c Văn Khoa Tôi nói nh<th> v<th>i Vinh, Ân, H<th>, Tý ... C<th> 4 đ<th>i úy đ<th>u khen ý ki<th>n ha<th> Tôi c<th>i nhìn h<th>:

- B<th>n mình hay t<th> lâu r<th> Khi Ân thi hành k<th> ho<th>ch.. . xong, đ<th>i tôi nói đ<th>t câu: 'Đây là l<th>n đ<th>c thúc th<th> 3' là t<th>n công ngay, x<th> đ<th>ng t<th>i đ<th>a l<th> đ<th>n cay, cho l<th>nh b<th>n tr<th>c x<th> phi ti<th>n vào các c<th>a kính đ<th> đ<th>a h<th>i cay vào trong khuôn viên đ<th>i h<th>c.

Ân l<th>ng l<th> đi thi hành k<th> ho<th>ch, chúng tôi đ<th>i Ân...

Ch<th> 15 phút sau m<th>t xe Dodge c<th>a C<th>nh Sát m<th>t nh<th>c l<th>n bánh ch<th>y ch<th>m ngang qua đoàn bi<th>u tình đ<th>n ngay m<th>t ti<th>n Đ<th>i h<th>c Văn Khoa thì xe b<th> h<th> máy không ch<th>y đ<th>c n<th> Tài x<th> xu<th>ng xe, m<th> n<th>p xe cúi mình vào s<th>a ch<th>a, thì b<th>ng trong đám bi<th>u tình có nhi<th>u t<th>ng la l<th>n: Đ<th>t xe C<th>nh Sát,... đ<th>t xe C<th>nh Sát...

M<th>t nhóm ng<th>i trong đám bi<th>u tình xông ra đ<th> xăng châm l<th>a, ng<th>n l<th>a b<th>c cao chi<th>c xe b<th>t đ<th>u cháy lo

+ 'n.

Nh<th> v<th>y là quá đ<th>, v<th>a đ<th>t cháy Đ<th>i h<th>c Văn khoa, v<th>a đ<th>t xe nhân viên công l<th>c, đám bi<th>u tình đã vi ph<th>m lu<th>t pháp m<th>t cách tr<th>m tr<th>ng:

Phá ho<th>i tài s<th>n Qu<th>c gia, nhân viên công l<th>c bu<th>c lòng ph<th>i can thi<th>p. Đám bi<th>u tình và sinh viên không còn to mi<th>ng la l<th>n: ' Đ<th>i H<th>c t<th> tr<th>'. Chúng tôi s<th> xông th<th>ng vào khuôn viên Đ<th>i h<th>c đ<th> đ<th>p b<th>n quá khích này, tái l<th>p an ninh tr<th>t t<th>, và b<th>o v<th> tài s<th>n Qu<th>c gi<th>

Tôi v<th>a đ<th>t câu: 'Đây là l<th>n đ<th>c thúc th<th> 3'. Tý <th> góc đ<th>ng Lê L<th>i, H<th> <th> góc đ<th>ng Duy Tân b<th>n hàng l<th>at phi ti<th>n và l<th>u đ<th>n cay vào hai đoàn bi<th>u tình. Ph<th>n tôi cho l<th>nh b<th>n tr<th>c x<th> vào t<th>t c<th> các c<th>a kính c<th>a tr<th>ng Đ<th>i h<th>c Văn khoa n<th>m v<th> phía đ<th>ng Lê L<th>i và Duy Tân đ<th> chuy<th>n h<th>i cay vào khuôn viên Đ<th>i h<th>c.

Đám bi<th>u tình và sinh viên ph<th>n công l<th>i b<th>ng bom xăng Molotov, hàng trăm chai xăng đ<th> l<th>a bay t<th>i t<th>p v<th> phía chúng tôi, m<th>t vài C<th>nh Sát Dã Chi<th>n b<th> ph<th>ng nh<th> vì bom xăng.

Hai đoàn bi<th>u tình la hét vang đ<th>i c<th> khu Đ<th>i h<th>c: 'Đ<th> đ<th>o Nguy<th>n văn Thi<th>u, đ<th> ù đ<th>o 'B<th>u c<th> đ<th>c đi<th>n', đ<th> đ<th>o Liên Thành đàn áp h<th>c sinh sinh viên. Yêu c<th>u đ<th>ng bào đ<th>ng công bãi th<th>, bãi khoá, ch<th>ng b<th>u c<th> đ<th>c đi<th>n, v.v...'

Bản Đương Miên Trung (1963-1975) Bài 10

Tác Giả: Liên Thành

Thứ Tư:, 05 Tháng 8 Năm 2009 04:51

Khối lữ đoàn cay và phi tiễn hòa lữ đoàn với khối bom xăng bay mù mịt phủ kín cả khu vực hẻm Văn Khoa. Sau đợt tấn công lữ đoàn của CSDC, đám biều tình vẫn chưa nao núng, vẫn la hét chờ bị, vẫn tiếp tục ném hàng loạt bom xăng vào CSDC. Tôi gọi máy nói với Tý, Vinh và Hò:

- Chuẩn bị tấn công đợt 2, sau khi xả đạn ng lữ đoàn cay và phi tiễn, xông vào căn cứ, không nhân nhượng đợc nợ

Tôi hỏi Tý:

- Anh cứ nói tăng cường cho anh không? Vì đám biều tình bên phía anh quá đông.

- Không cần thêm quyên, vừa rồi tôi chỉ mới ăn điếm tâm, bây giờ tôi mới ăn trưa, ông yên tâm, mười lăm phút nữa là xong.

- Vinh, Hò, hai anh cứ nói tăng cường không?

- Chúng tôi đã sẵn sàng và sẵn lòng, thêm quyên lo cho Tý đi, bên cánh Tý nói ng hỏn chúng tôi. Sau nhiệm vụ lữ đoàn cay và phi tiễn, cả hai cánh quân đều xông vào căn cứ và đám biều tình biến khiên

và gây cao s

Bây giờ là 12 giờ 40 trưa ngày 1-10-1971, ngày thu vàng không thể xuyên qua làn khói hỏi cay, cả khu Văn Khoa, Lê Lợi, Duy Tân mù mịt chìm trong khói xám dày đợc. Cách nhau khoảng năm mét thì đã thấy mặt nhân nh. Hỏi cay thấm vào da thịt, vào mắt vào mũi, tiếng đá cũng phải tuân có xá gì mặt nỏ hoỏc bao nylon. Cảnh Sát Dã Chiến và cả đám biều tình đều khóc, tuôn trào nỏ c mặt không ngừng.

Đám biều tình không còn chịu nổi sẵn ép căn cứ nỏ quá mạnh cả Tý, Vinh và Hò, hai đám biều tình lùi dần... lùi dần. Cuối cùng cánh quân của Tý dẹp tan đoàn biều tình ngay tại khu vực vỉn đợc, đi đi nỏ vỉn Cầu Lỏc bỏ thể thao - Cánh quân của Vinh và Hò đẩy đám biều tình chỏy dài đợc ngã tại Duy Tân và Lê Thánh Tôn, đám biều tình thể đợc tan hàng, rỏ đám. Tý gọi tôi:

- Xong rồi thể thêm quyên, tôi đi mặt trung đợc chỏn ngay khu đó.

- Đợc ý, sẵn còn lỏ, anh kéo hỏt vỉn ngay nhà thuỏc tây Lê đình Phòng, tôi đi anh đợc đó.

- Nhận rồi thể thêm quyên.

Tôi gọi máy cho Đợc úy Hỏ:

- Ông Bác sĩ, phía ông và Đợc úy Vinh xong chỏ

Dân trí thể c, khoa biến đợc cả bỏ chỏ huy CSQG/Thỏa Thiên-Huỏ vắng thể c:

- Xong lâu rồi thể thêm quyên. Chỉ mười phút là xong ngay, giờ ng nhỏ đi vào đợc ng...

- Chưa xong đâu ông bác sĩ, đi lỏ mặt trung đợc giờ khu đó, sẵn còn lỏ kéo hỏt vỉn đợc Minh đợc điếm khu Đợc hỏ Văn Khoa

Mười phút sau, chúng tôi gặp nhau tại ngã ba Lê Lợi - Lý thỏng Kiệt cả nh nhà thuỏc tây Lê đình Phòng, đi đi nỏ vỉn cả ng vào Đợc hỏ Văn Khoa

Bây giờ chỉ còn một tiêu cuỏ cùng là Đợc hỏ Văn Khoa, nỏ bỏ chỏ huy đợc não cả cuỏ biỏ tình, theo phân chia thể trỏ c, tôi chỉ huy thanh toán một tiêu này

Lỏ lỏ ng cả Vinh, Hỏ, làm thành phần trỏ bỏ vòng ngoài, tôi, Tý chỉ huy 3 trung đợc CSDC, Đợc úy Ân vỉn hỏn mặt trăm CSDB xông thể ng vào khuôn viên Đợc hỏ Văn Khoa

Tôi dặn Ân và Tý:

- Ân, đám đợc não hỏt trỏn gói đem vỉn trung tâm thể vỉn. Tý, sẵn sinh viên, hỏc sinh còn lỏ là đám a dua, ham chỏ, chỏ đợc ng cho bỏn hỏn chỏ. Còn lỏ bao nhiêu lỏ đợc cay và phi tiễn dùng hỏt, Đợc úy Vinh đã gọi vỉ Đợc úy Trinh TTHQ/Cỏnh Lỏc yêu cuỏ tái tiếp thể rồi anh khỏ lỏ Tý dàn đợc hình, tôi và Tý đợc ng ngay hàng đợc vỉ phi tiễn cả m tay, 3 trung đợc đã mang mặt nỏ chỏ ng hỏ cay, tôi và Tý vỉn đợc trên đợc chỏa kéo xuỏ ng mặt.

Loa phóng thanh trong khuôn viên Đợc hỏ Văn Khoa có lỏ đã bỏ hỏ cay quá nhiều nên tiếng

Bản Đương Miên Trung (1963-1975) Bài 10

Tác Giả: Liên Thành

Thứ Tư: 05 Tháng 8 Năm 2009 04:51

nói v a r e v a p úng:

- Đ đ o Đ i úy Liên Thành, Đ i úy Tr n Văn Tý đàn áp sinh viên, h c sinh.

- Yêu c u Đ i úy Liên Thành tôn tr ng 'quy ch Đ i H c t tr ', l c l ng Công An C nh Sát không có quy n xâm ph m vào khu đ i h c Văn Khoa...

Tôi dùng loa tr l i h :

- Quy ch Đ i h c t tr trong hoàn c nh này không còn đ c nhân viên công l c tôn tr ng, các anh đã dùng công c c a đ i h c bi u tình ch ng đ i chính ph . Các anh đã vi ph m lu t pháp khi n i l a đ t đ i h c Văn Khoa, h y ho i tài s n qu c gia, đ t xe c a nhân viên công l c khi đang thi hành ph n s .. Tôi cho phép năm phút đ l c l ng bi u tình đang chi m gi khu đ i h c ph i gi i tán, b ng không, đ b o v tài s n qu c gia, tái l p an ninh tr t t , l c l ng CSQG/Th a Thiên-Hu bu c lòng ph i can thi p.

Tiên l , h u binh, sau 5 phút ch đ i, tôi xoay qua Tý và Ân:

- Mình b t đ

Sau hai trái phi ti n c a tôi và Tý b n đi, hàng lo t, hàng đ t phi ti n và l u đ n cay đ c g i vào đ i h c Văn Khoa Kho ng g n hai trăm C nh Sát Dã Chi n và C nh Sát Đ c Bi t xông vào sân tr ng Đ i h c Văn khoa, vì đ a th quá h p không khai tri n đ i hình đ c. Tôi nói nhanh v i Tý:

- Mình chia đôi l c l ng. Anh bên m t, tôi bên trá X d ng thêm m t đ t l u đ n cay n a, ép đ y b n chúng ra c ng chính.

Khói cay bay mù m t, đám sinh viên ph n công b ng hàng lo t bom xăng tung vào chúng tô H i xăng và h i cay tr n l n vào nhau, s c trâu còn không ch u n i hu ng gì s c ng . Tôi và Tý đ u cho gia tăng t i đ a h i cay và xông th ng vào c n chi n v i đám sinh viên. Hai cánh quân c a tôi và Tý m t bên ph i, m t bên trái khép ch t vòng vây, đ y đám sinh viên vào gi a và đ y h ra c ng chính c a khu đ i h c Văn Khoa

Đám sinh viên v a thoát ra đ c c ng chính ch y v h ng đ ng Lê L i g p ngay l c l ng c a H . H đ y h lui, ch y v h ng đ ng Lý Th ng Ki t, Tr n Cao Vân. H cho 3 trung đ i r t theo đ n ngay ty B u Đ i n Hu , đám sinh viên tan hàng. Trong khi đó, l c l ng CSDB c a Đ i úy Ân đã b t gi toàn b đám sinh viên nòng c t c a cu c bi u tình.

Chúng tôi chi m l i và ki m soát khu đ i h c Văn Khoa vào kho ng 1 gi 45 tr a ngày 1-10-1971.

2 gi 30 ngày 1-10-1971 an ninh tr t t đã đ c tái l p. Sinh ho t bình th ng c a dân chúng đã v n h i, ph ph ng m c a tr l i, khu ch Đông Ba m i ng i l i t p n p mua bán, và đ ng bào lũ l t kéo

đ n đ a đ i m b phi

Hu trong tri n miên bi u tình, hàng tháng, hàng năm, vì th mà ng i Hu đ m ra thành thói quen, c sau m i l n hít th h i l u đ n cay, h l i t nh b tr l i sinh ho t bình th ng, xem nh không có h i cay thì... nho+'. Có r i l i th i, h t nh ...

9 gi 30 phút t i 1-10-71 các đ a đ i m b phi u trong toàn t nh Th a Thiên và Th xã Hu đ ng c

11 gi 45 khuya ngày 1-10-71 trung tâm ki m phi u trung ng đ t t i toà Hành Chánh t nh ki m phi u xong. Liên danh Nguy n văn Thiê.u-Tr n văn H ng th ng phi u t i Th a Thiên-Hu .

Tr ng h p v T nh Tr ng t nh Th a Thiên,Th tr ng thành ph Hu . Ông làm T nh Tr ng là làm m t ngh Chính tr , nh ng ông đã đánh sai ván c chính tr l n nà . Vì v y mà ch v n v n có m y gi , sau khi Trung tâm ki m phi u t i toà hành chánh t nh Th a Thiên-Hu thông báo k t qu b u c , thì 9 gi sáng ngày hôm sau, 2-10-1971 ông b cách ch c, bàn giao ch c

Bản Đương Miên Trung (1963-1975) Bài 10

Tác Giả: Liên Thành

Thứ Tư: 05 Tháng 8 Năm 2009 04:51

và tôi cho Đới Tá Tôn Thốt Khiên Tồnh Trồnng Tồnh Quồnng Trồn vào thay thồn.

Tồn 10 giồn sáng ngày 2-10-1971, hồnu hốt các cồn quan Tình báo hốt đồnng tồni Huồn đồnn gồnp tồni xin bồn o lồnnh ngồni, vì khoồnng mốt phồn ba trong sồn sinh viên bồn bốt là ngồni cồn a ho..

Sồn dĩ tồni đồn cồnp đồnn cuồn c biồnu tình chồnng bồnu cồn Tồnng Thồnng vào năm 1971, là đồn chồnng minh mốt đồnu:

-Tồnng hồni Sinh Viên Đồni hồnc Huồn là mốt chiồnn trồnng Tình báo, Giồn đồnp cồn a mồni cồn quan tình báo VNCH hồnp lồnc đồnu trí vồni Tinh báo Viốt Cồnng tồni đó.

Tồni trồn lồni đồni tồnng cuồni cùng cồn a hoàng Kim Loan trong đồnp vồn cồn a hồnn:

VI- Đồni tồnng Phốt Giáo

Viốt lồni nhồnng gồn đồn xồny ra trong mốt thồni đồni nhiồnu loồnn tồn 6/1966 - 9/1972 cồn a Huồn và Phốt Giáo, mà trong đó tồni là ngồni đồn đã tham đồn trồn c tồnp vồni chồn c vồn là Trồnng ty CSQG Thồn a thiên và Thồn Xã Huồn và cồnng là ngồni bốt và thồn m vồnn tên Trung Tá Viốt Cồnng Hoàng Kim Loan, thuồn c Cồn c TBCL Cồnng Sồnn, uồn viên Thành y Huồn, không ngoài mồn c đốnch kồn lồni nhồnng sồn thốt cho nhồnng ai chồn a biốt và muồnn biốt, nhồnng gồn đồn xồny ra cho Huồn và Phốt Giáo, mà đồn o đồnn chính là Bồn chính trồn Trung tồnng đồnng Cồnng Sồnn Hà Nồni, và ngồni thi hành công tác đó là Thích Trí Quang và Hoàng Kim Loan.

Trong mốt khoồnng thồni gian khá dài gồnn hai mồni năm cài ngồni xâm nhồnp, nồnm vồnng, trong hàng ngũ phốt giáo, dùng 'Phốt Giáo làm ngồnn cồn' gây ra bao cuồn c bồn o loồnn chính trồn cho chính quyồnn miồnn nam Viốt Nam, đồn hồn trồn cho lồnc lồnng quân sồn cồn a chúng trong kồn hoồnch xâm chiồnm miồnn nam Viốt Nam.

Có thồn nói tồn đồn Phốt Giáo đồn Huồn chiồnm gồnn 2/3 dân sồn. Trồn c 1963, phốt giáo đồn tồni Huồn là mốt tồn c lồnng thuồnn nhốt, tồn chồn c chốt chồn, hồnu nhồn không tham gia vào các sinh hoốt chính trồn, mà chồn lo viồn c tu đồn. Trong mồni gia đồnnh đồn Huồn ngoài bàn thồn tồn tiên ông bà, nhà nào cồnng có bàn thồn Phốt, các thồny đồni vồni hồn là nhồnng thồnn tồnng đồn o đồn c tuyồn t đồni, lồni các thồny đồny sao, tồn đồn nghe theo không phồnn đồni, không tranh luồnn. Đó chính là yồnu huyồn t mà Hoàng Kim Loan đánh và đồn Hồnn chồn cồnn tuyồnn mồn, cồn m nồnm nhồnng nhân vồn t quan trồnng trong tồn chồn c Phốt Giáo, tồn khuồn hồni các xã, quồnn, lên đồnn Tồnh Giáo hồni, và mốt sồn Thồnng Tồn a, Đồni Đồn c làm viồn c cho hồnn là xem nhồn hồnn đồn làm chồn c lồnc lồnng Phốt Giáo tồni Huồn.

(còn tồnp)